

Vì sao người giàu vẫn ăn cơm trắng?

Written by Võ Xuân Hòa

Saturday, 25 July 2015 12:33 - Last Updated Thursday, 04 May 2017 22:11

There are no translations available.

Trong thời gian gần đây có vài người viết bài phát hiện ăn cơm trắng ở nước ngoài. Nhiều người hỏi tôi: Vì sao những người giàu, có tiền đi du lịch nước ngoài mà vẫn ăn cơm trắng?

Có nhiều nguyên nhân và đáng chú ý khác nhau dẫn đến hành vi ăn cơm. Một là địa phương họ có nhiều người khác nhau có những thói quen khác nhau.

Người giàu mà vẫn ăn cơm trắng là những người có lòng tham lam họ có tiền để vượt tâm sinh lý (nói cách khác là không bình thường). Thói quen ăn cơm trắng đã hình thành lòng tham và họ đã không để ý đến giá trị, họ ăn cơm trắng.

Ăn cơm trắng là bình lý hay chỉ là do lòng tham và thói chôn chôn?

Chỉ có những kẻ ăn cơm trắng mới biết rõ đáng chú ý của họ. Chúng ta khó có thể phán đoán một cách rõ ràng đó là bình lý hay lòng tham. Theo kết quả nghiên cứu, một số người có thói quen ăn cơm trắng là do các thói quen và sức khỏe tâm thần. Khi thói quen ăn cơm trắng thì nhân cách không thể chấp nhận được cảm giác họ có lòng ham muốn trong con người dẫn đến một hành động có hại cho người khác và cho bản thân. Những số người bị thói quen ăn cơm trắng dẫn đến ăn cơm trắng là rất ít.

Một số người biết được bản thân mình có thói quen ăn cơm trắng nhưng họ xấu hổ không dám nói ra, họ không chia sẻ thông tin với người thân và cũng không tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia tâm lý. Dẫn đến, họ quen với thói quen ăn cơm trắng và họ có lòng tham lớn mạnh khỏe ăn cơm trắng. Và khi nhìn thấy sự xấu hổ là chôn chôn. Việc ăn cơm trắng và chôn chôn thói quen ăn cơm trắng không khó. Nếu ai đó cảm thấy bản thân mình có ham muốn họ có sự thúc giục mạnh mẽ bên trong dẫn đến ăn cơm trắng các thói quen của người khác thì cần phải thay đổi, nếu không thay đổi thì nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ các bác sĩ tâm thần để sớm chữa trị bệnh.

Ở nước ngoài ít người ăn cơm trắng hơn VN?

Vi sao ngườ i giàu vớ n trờ m cồ p vớ t ?

Written by Võ Xuân Hòa

Saturday, 25 July 2015 12:33 - Last Updated Thursday, 04 May 2017 22:11

Tớ i các nườ c mà tớ đã tớ ng tớ i hờ c tớ p và công tác (M, Úc, Singapore, Philippines...) có ít ngườ i trờ m cồ p vớ t. Các siêu th, nhà hàng cũng ít nhân viên an ninh, mớ i khách hàng rớ t tớ giác trớ tiớ n và tôn trớ ng quy đớ nh ớ nhớ ng nớ i công cồ ng.

Sao có ngườ i viớ t trờ m cồ p vớ t khi ra nườ c ngoài?

Hành vi trờ m cồ p vớ t ớ nườ c ngoài ớ nh hớ ng xớ u tớ i thớ diớ n quớ c gia. Chúng ta cớ n lên tớ ng báo đớ ng. Đây có ớ là do công tác giáo đớ c đớ o đớ c công dân ớ nườ c ta chớ a thớ c sớ hiớ u quớ , nhớ n thớ c vớ trách nhiớ m cá nhân cớ a mớ i ngườ i chớ a cao, hớ đã vì cái ớ i cớ a bớ n thân mà làm đánh mớ t thớ diớ n cớ a mình và cớ a quớ c gia.

Có mớ t sớ ngườ i giàu hờ c ngườ i có cuớ c sớ ng bình thớ ng, nhớ ng trong quá khớ hớ đã tớ ng ỏ cồ p vớ t thành công mà chớ a tớ ng bớ phát hiớ n.. Do đó, lòng tham cớ a hớ càng ngày càng ớ n và hớ tái diớ n tớ t trờ m cồ p. Trong trớ ng hớ p này, hành vớ trờ m cồ p vớ t cớ a ngườ i giàu là xuớ t phát tớ lòng tham.

Có mớ t ngườ i phớ nớ viớ t (là cán bớ cớ a tớ chớ c quớ c tớ) khi đi máy bay đã ớ y chớ n và phao cớ u sinh đớ u vào ba lô, khi bớ đớ ng nghiớ p nhớ c nhớ vớ n không trớ ớ i. Hớ u quớ là bớ cớ nh sát ớ sân bay bớ t đớ c và cớ đoàn ngườ i viớ t phớ i ớ ớ i sân bay cớ mớ t ngày đớ làm tớ trình và các thớ tớ c an ninh.

Nên làm gì đớ ngăn chớ n các hành vi trờ m cồ p vớ t?

Ai cũng biớ t hớ u quớ cớ a hành vi ỏ cồ p vớ t là rớ t nghiêm trớ ng. Nó không chớ là vi phớ m pháp luớ t, vi phớ m đớ o đớ c mà còn làm tớ n hớ i tớ i trớ t tớ xã hớ i, gớ y mớ t đoàn kớ t trong cớ quan, tớ chớ c; làm mớ t thớ diớ n cớ a quớ c gia.

Do vớ y, nớ u biớ t ai đó có tớ t ỏ cồ p vớ t hờ c đã tớ ng có hành vi ỏ cồ p vớ t thì nên lên tớ ng cớ nh báo, nhớ c nhớ và ngăn chớ n đớ hành vi trờ m cồ p không thớ xớ y ra. Đớ i vớ i nhớ ng ngườ i có bớ nh lý (do sớ c khớ e tâm thớ n) thì cớ n tớ vớ n, đớ ng viên hớ tìm đớ n các chuyên gia có trình đớ chuyên môn đớ chớ a trớ kớ p thớ i.

Vi sao ng... i giàu v... n tr... m c... p v... t ?

Written by Võ Xuân Hòa

Saturday, 25 July 2015 12:33 - Last Updated Thursday, 04 May 2017 22:11

C... n tăng c... ng công tác giáo d... c, khuy... n khích th... c hi... n văn hóa t... giác, trung th... c, đ... ng th... i luôn c... nh giác, phê phán và phòng ch... ng các hành vi tr... m c... p.